

# ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ดย



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
และสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

ด้วยจังหวัดแพร่ ได้มีประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง รมรงค์ทำความสะอาดสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มจำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรมรงค์ทำความสะอาดสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ โดยเน้นสถานที่หรืออุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อย อาทิ ตลาด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการผ่าน QR - Code ที่แนบท้ายหนังสือฉบับนี้ และรายงานรูปภาพการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวในกลุ่ม Line “จังหวัดสะอาด” แพร่ จำนวน ๑๐ รูป (สร้างเป็นอัลบั้มรูปภาพ) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๖

ผู้ประสาน นางวิมลรัตน์ สุทธิดี



ประกาศจังหวัดแพร่

เรื่อง รมรงค์ทำความสะอาดสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก  
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อันเป็นโรคติดต่ออันตราย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศ พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นกลุ่มก้อน และส่วนใหญ่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ประกอบกับพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อในหลายจังหวัดข้างเคียง

เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่จังหวัดแพร่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงกำหนดลำดับการทำความสะอาด ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ ขอให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบล หมู่บ้าน รวมถึงผู้ประกอบการ ร้านค้า ทุกแห่งในจังหวัดแพร่ โดยทำความสะอาดสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก (เน้นสถานที่หรืออุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อย) อาทิ ตลาด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมหวัง พ่วงบางโพ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่